

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

EE – อามาตุ หรือ จะ(กล้า)เล่นตาม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีจิวหัว... เล่นพาดหัวข่าวมาแบบนี้ เอาไงละ ให้เล่นหรือไม่ให้เล่น ชัดๆ เลย

ไม่ได้หรือ ก็ต้องกล่าวแหละครับ เพื่อใครที่ยังไม่เห็น หรือไม่มีหุ้น แล้วนิสัยท่านเป็นอย่างไร เป็นชาวไร่หรือว่าเป็นเสียเลี้ยง อันนี้ท่านก็จะรู้อเองแหละครับว่าจะต้องทำอะไรยังไง... ส่วนท่านที่มีอยู่แล้ว ก็อาจจะใช้เป็นแนวทางในการแสวงหากำไรแบบเป็นกอบเป็นกำ ด้วยก็ได้เนาะครับ ...แต่สำหรับหุ้น EE นั้น เห็นอเมซกันเคยว่าหรือให้ตามดูกันไว้แล้วก่อนหน้านั้น คล้ายๆ กับว่า เอ่ยกันตอนหน้างานเลยก็ว่าได้ ก็ใน Live นั้นแหละครับ แรกก่อนหน้านั้น ก็น่าจะเคยเอามาเข้าทำเนียบ บาดตาเซียน มาแล้วด้วย... พูดถึงเรื่อง การดูหุ้นหน้างานที่มองว่าดีกว่า การมานั่งดูเมื่อจบสิ้นวันนั้น บางท่านก็อาจจะซื้อจำกัดบางประการเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอย่างจอสสำหรับดูกราฟ และดูหุ้นที่วิ่งขึ้นลง... อย่างน้อยๆ เนี่ย ควรจะต้องมี 2 จอแหละครับ จอหนึ่งดูกราฟ และอีกจอหนึ่งดูราคาหุ้นต่างๆ นาๆ หรือ ยิ่งถ้ามี 3 จอ ได้ก็ยิ่งดี ดูสัญญาณและเครื่องมือต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเห็นอเมซไม่บอกว่า ใช้อ้อยเดียว แล้วเปลี่ยนสลับหน้าต่างในการดูเขาก็ได้ ถ้าท่านลองใช้สองหรือสามหน้าจอดูครับ ท่านจะติดใจ และรู้สึกถึงความสะดวกสบายในการเล่นหุ้นอย่างยิ่ง การลงทุนของท่าน จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะแคดู หรือจะเล่นตาม ท่านจะสนุกกับชีวิตการลงทุนในตลาดหุ้นไปอีกนาน เรียกว่า อาชีพหลักของท่าน คือการเล่นหุ้น ท่านก็ตั้งลงทุนกันหน่อยแหละครับงานนี้ ส่วนเรื่องของความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมต่างๆ อันนี้ก็แล้วแต่ความขยันครับ

ดูตามเกม... คงต้องว่ากันที่เกมยาวๆ แล้วละเนตอนนี้ ซึ่งก็ยังหาจังหวะในการเข้าซื้อเก็บ

และนั่น ก็เชื่อว่าซื้อแล้ว ราคาจะเปลี่ยนแปลงทันที หรืออาจจะมีการซื้อแล้วย่อลงมาก็ได้ ถ้าซื้อจังหวะย่อได้ ก็ดีนะ

แนวรับ : ... 1.08-1.04 หรือ ยืน 1.00 ได้ น่าจะสวยงามกว่า

เป้าหมาย : ... 1.50-1.60 หรือมองเอาเป้าหมาย 2.00 บางส่วน

Price Chart...(EE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EE... เป้าหมายที่ราคา 1.50-1.60 นั้นว่ากันตามรูปแบบของ MA. ที่เราๆ ท่านๆ ดูกันมาบ่อยจากการที่เห็นอเมซเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ ในเทคนิค แต่ให้ผลลัพธ์ของการเก็งกำไร ที่ไม่ธรรมดา ไม่แพ้เทคนิคขั้นเทพขั้นเซียนของใครเลย... ปัญหาจะอยู่ที่เราจะเจอหุ้นที่มีสัญญาณดังกล่าวนี้ เมื่อไหร่ แล้วอาการของหุ้นจะมีเขย่ามีหลอกให้เราเสียทรงเสียรูปชวบนมากหรือไม่ แต่ถึงแม้เราจะเสียทรง แต่ถ้าเขากลับมาใหม่ เราก็ต้องว่ากันตามสัญญาณอยู่ดีนี่ส่นแหละครับ... หุ้นหลายตัวทำให้เราไม่กล้า เมื่อเจอสัญญาณแบบนี้กลับมาใหม่แต่นั้นแหละ ไม่กล้า หรือกลัว หลากๆ ตัว ก็เล่นทำเอาเราเสียตายอย่างที่เคยเห็นกันมาแล้ว